



ประกาศแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒

เรื่อง ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด จำนวน ๑ คัน ครั้งที่ ๒

.....

ตามประกาศขายทอดตลาดเลขที่ คค ๐๖๐๕๑/พ.๑/๓๐/๖๒/๐๐๑ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด จำนวน ๑ คัน ครั้งที่ ๒ กำหนดขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลด้วย ปากเปล่า ณ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น.เป็นต้นไป นั้น

เมื่อครบกำหนดวันเวลาขายทอดตลาด ปรากฏว่าไม่มีผู้ประสงค์ประมูลสุ้ราคา แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ จึงขอยกเลิกประกาศขายทอดตลาดเลขที่ดังกล่าว เพื่อดำเนินการออกประกาศใหม่ในครั้งต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๕๓ -

(นายรัฐพงษ์ เลิศสุวรรณไพศาล)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒



ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2

ที่ คค 06051/พ.1/30/62/001

ด้วยกรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 มีความประสงค์จะขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด จำนวน 1 คัน ซึ่งมีรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ และมีข้อกำหนดเงื่อนไขดังนี้.-

1. สิ่งของทั้งหมดตามประกาศนี้ จะทำการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่า
2. ผู้ประสงค์จะเข้าประมูลสุ้ราคาซื้อในการขายทอดตลาด ต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประมูล และต้องวางหลักประกันการเข้าประมูลสุ้ราคาเป็นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็คเป็นเงิน 10,000.00 บาท (เงินหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) แก่กรมทางหลวงพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องแนบหนังสือรับรองนิติบุคคลที่นายทะเบียนรับรองไม่เกิน 3 เดือน นับถึงวันขายทอดตลาดและหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) เพื่อเป็นหลักประกันการเข้าสุ้ราคาโดยกรมทางหลวงจะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน

สำหรับผู้ประมูลสุ้ราคาซื้อในการขายทอดตลาดไม่ได้ กรมทางหลวงจะคืนหลักประกันการเข้าร่วมประมูลสุ้ราคาซื้อภายในวันนั้น โดยให้นำใบเสร็จรับเงินไปแสดง และลงนามรับหลักประกันคืนในสมุดลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประมูลสุ้ราคาซื้อ เว้นแต่ผู้ประมูลสุ้ราคาได้ กรมทางหลวงจะคืนให้เมื่อชำระค่าสิ่งของครบถ้วนแล้ว แต่หากผู้ประมูลสุ้ราคาได้เพิกเฉยไม่มาลงนามในแบบบันทึกหลักฐาน ข้อตกลงซื้อสิ่งของจากการขายทอดตลาด กรมทางหลวงมีสิทธิรับหลักประกันได้ทันที

3. ผู้ประมูลสุ้ราคาซื้อในการขายทอดตลาดได้ ต้องลงนามในแบบบันทึกหลักฐานข้อตกลงซื้อสิ่งของจากการขายทอดตลาดโดยทันทีพร้อมชำระเงินค่าสิ่งของทั้งหมด หรือวางมัดจำไว้เป็นเงินสดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของราคาที่ประมูลสุ้ราคาได้ และต้องชำระเงินที่ค้างชำระให้ครบภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่การขายทอดตลาดสำเร็จบริบูรณ์ จึงจะนำสิ่งของที่ประมูลได้ออกไปจากที่เก็บของกรมทางหลวง ถ้าเกินกำหนดดังกล่าว กรมทางหลวงจะถือว่าผู้ซื้อละเลยไม่ใช้ราคาและกรมทางหลวงมีสิทธิที่จะรับหลักประกัน และเงินมัดจำที่วางไว้ได้ทันที และนำสิ่งของไปดำเนินการขายใหม่ หากได้เงินไม่คุ้มราคา และค่าขายทอดตลาดขั้นเดิม ผู้ซื้อซึ่งละเลยไม่ใช้ราคา ต้องชำระเงินในส่วนที่ขาดนั้น

4. การชำระเงินจะต้องชำระเป็นเงินสด หรือเช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้นชำระ ต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทำการก็ได้ เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงจะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้ เป็นหลักฐาน

5. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วผู้ประมูลซื้อได้ ต้องขนสิ่งของที่ซื้อนั้นออกจากบริเวณที่เก็บของกรมทางหลวง ภายใน 7 วันทำการ ถ้าไม่ขนออกไปตามระยะเวลาที่กำหนดนี้ กรมทางหลวงสงวนสิทธิ์ที่จะรับสิ่งของดังกล่าวไปดำเนินการขายใหม่ โดยไม่มีการผ่อนปรนให้ก็ได้

6. กรมทางหลวงทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ ที่จะขายหรือยกเลิกการขายทอดตลาดนี้เสียก็ได้ ถ้าเห็นว่าราคาสูงสุด ที่ผู้ประมูลสู้ราคาเสนอให้ นั้น ยังไม่เป็นที่พอใจในกรณีเช่นนี้ผู้เข้าประมูลสู้ราคาจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่าย ใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

7. กรมทางหลวงจะทำการโอนทะเบียนเครื่องจักร/ยานพาหนะ ให้ผู้ประมูลสู้ราคาซื้อ เมื่อได้ชำระเงิน ครบถ้วนแล้ว ค่าใช้จ่ายในการโอนทะเบียน ผู้รับโอนต้องเสียค่าโอน รวมตลอดทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่พึงมีทั้งหมด กรมทางหลวงจะเป็นผู้แจ้งและมอบหลักฐานให้กับนายทะเบียนโดยตรง จะไม่ยินยอมให้ผู้ประมูลสู้ราคาซื้อถือ ไปเอง แต่จะมอบสำเนาหนังสือแจ้งนายทะเบียนเท่านั้น ให้ผู้ประมูลสู้ราคาซื้อ เพื่อนำไปติดต่อทำการโอนกับ นายทะเบียนต่อไป

8. การขายเครื่องจักร/ยานพาหนะ ที่ยุบรวมเป็นเศษเหล็กไม่มีการโอนทะเบียนให้

9. ผู้สนใจให้ ติดต่อขอดูสภาพสิ่งของที่จะขายได้ ณ ที่ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ๓.เสี้ยวเมือง ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 ในวันและเวลาราชการ 08.30-16.30 น. (โดยเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้นำไปดูและชี้แจง)

10. กำหนดการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่า ในวันที่ 28 มกราคม 2562 ณ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ๓.เสี้ยวเมือง ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โดยลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 10.00 น. และเริ่มประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่าในเวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

(นายรัฐพงษ์ เลิศสุวรรณไพศาล)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

ลงวันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

วันที่พิมพ์ : 07/01/2562 14:08

ลำดับที่	รายการ	ยี่ห้อ / รุ่น	หมายเลข เครื่องจักรกล	หมายเหตุ
1	รถบรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน	CHEVROLET/COLORADO S-CAB 2.5	44-8320-07-3	

๕๖

(นายรัฐพงษ์ เลิศสุวรรณไพศาล)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒๔